
คติประจำใจของผมคือ 
แผนการณ์เป็นของเรา แต่ไทม์มิ่งและผลลัพธ์เป็นของพระเจ้า 
เร่งก็ไม่ได้ อู้ก็ไม่ได้ ถึงเวลา ถ้าใช่ ก็ใช่เอง

บทเรียนที่ผมจ่ายราคาจากชีวิตจริง 
ในฐานะคนทำธุรกิจ เราต้องวางแผน และทุกครั้งเราจะวางแผนอย่างละเอียด 
ตั้งแต่ แพลนเอ แพลนบี และแพลนซี แต่ตอนหลังผมเรียนรู้ว่า ไม่ว่าแผนอะไร
ก็ตาม จะรัดกุมขนาดไหน ถ้าพระเจ้าไม่อณุญาต มันจะไม่เกิด หรือหากเกิดได้ ก็จะ
ไม่ใช่ในเวลาที่เราคาดหวัง พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่า ให้เลิกวางแผน แต่ให้วางแผน
แบบสบายๆ และเวลาทำตามแผน ให้ทำแบบสบายๆ โดยไม่ต้องไปโฟกัสที่ผล   
เพราะการคาดหวังเป็นตัวสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ๋เครียดและกังวล และก็ยังไม่
ช่วยอะไรด้วย  เพราะแผนได้ถูกดำเนินไปแล้ว เมื่อเกิดผิดพลาดระหว่างทาง ก็แก้
ไปตามที่มันเกิดขึ้น 
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Pisit Jongsatitwatana’s Quote
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